



จดหมายข่าว

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

RMUTTQA RMUTTQA RMUTTQA RMUTTQA RMUTTQA RMUTTQA RMUTTQA RMUTTQA RMUTTQA RMUTTQA RMUTTQA RMUTTQA RMUTTQA RMUTTQA RMUTTQA

โครงการวิเคราะห์ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน

สำนักประกันคุณภาพการศึกษาจัดโครงการวิเคราะห์ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยจัดโครงการจำนวน 3 รุ่น ดังต่อไปนี้

รุ่นที่ 1 การวิเคราะห์ผลตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 ณ ห้องอบรม Professional Development Training Room ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มทร.ธัญบุรี โดยวิทยากร ได้แก่ รศ.ดร.อูษาพร เสวกวิ ผู้ช่วยอธิการบดี รศ.ดร.นนทลี พรชาดาวิทย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และผศ.ดร.อ้อยทิพย์ ผู้พัฒนา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์





รุ่นที่ 2 การวิเคราะห์ผลตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับปริญญาตรี เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 ณ ห้อง 806 ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น มทร.ธัญบุรี โดยวิทยากร ได้แก่ รศ.ดร.อุษาพร เสวกวิ ผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.ดร.สิริพร อังโสภาค คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม อาจารย์กิตติ จัยกำจร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และอาจารย์ปณิตา สงวนทรัพย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์



รุ่นที่ 3 การวิเคราะห์ผลตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/สถาบัน เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 ณ ห้อง 806 ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น มทร.ธัญบุรี โดยวิทยากร ได้แก่ รศ.ดร.อุษาพร เสวกวิ ผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.ดร.อ้อยทิพย์ ผู้พัฒนา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ผศ.มาลี จตุรัส คณะบริหารธุรกิจ ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ผศ.สมควร สนองอุทัย คณะศิลปกรรมศาสตร์

โครงการกำกับติดตามการจัดการความรู้ ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี



เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักประกันคุณภาพการศึกษาจัดโครงการกำกับติดตามการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รุ่นที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนความรู้ ประเด็นและปัญหาในการดำเนินการจัดการความรู้ ในปีการศึกษา 2559 ในระดับคณะ/วิทยาลัย ที่ผ่านมา ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อุษาพร เสวกวิ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในการเปิดโครงการ ณ มทร.ธัญบุรี

เมื่อวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักประกันคุณภาพการศึกษาจัดโครงการกำกับติดตามการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รุ่นที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการกำหนดประเด็นการจัดการความรู้ ในระดับคณะ/วิทยาลัย ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อุษาพร เสวกวิ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในการเปิดโครงการ และวิทยากร ได้แก่ ผศ.สมควร สนองอุทัย รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และ รศ.वलันต์ กันอ่ำ คณะบริหารธุรกิจ ณ ห้องประชุมเมฆาวี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี



โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ครั้งที่ 11 “การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0”



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับเครือข่ายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (มทร.+2) จัดโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11 “การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0” (Knowledge Management through the Driven of Thailand 4.0) ระหว่างวันที่ 20-23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมตะโกราย 2 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา โดยมี มทร.อีสาน เป็นเจ้าภาพในครั้งนี และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นประธานในพิธีเปิดและให้เกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0” โดยมี ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ และในปี พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ ครั้งที่ 12 ต่อไป

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอีกหลายประเภท ได้แก่ การประกวดผลงานแนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษา ภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ ซึ่งถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี 8 ชุมชนนักปฏิบัติ การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ การจัดการเรียนการสอนตามกรอบความคิด CDIO กิจกรรมลงพื้นที่เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน การจัดนิทรรศการวิชาการ และการแสดงและจำหน่ายสินค้า เครื่องสำอางวิสาหกิจชุมชน จ.นครราชสีมา



โครงการบริหารความเสี่ยงตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี



เมื่อวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักประกันคุณภาพการศึกษาจัดโครงการบริหารความเสี่ยงตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รุ่นที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนความรู้ ประเด็นและปัญหาในการดำเนินการบริหารความเสี่ยง ระดับคณะวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมา โดยวิทยากร ได้แก่ ผศ.สมควร สนองอุทัย รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และ ผศ.มาลี จตุรัส คณะบริหารธุรกิจ ณ ห้องประชุมเมฆาวิ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี



เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 สำนักประกันคุณภาพการศึกษาจัดโครงการบริหารความเสี่ยงตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รุ่นที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการกำหนดประเด็นการบริหารความเสี่ยงของคณะ/วิทยาลัย ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อุษาพร เสวกวิ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานเปิดการประชุม และวิทยากร ได้แก่ ผศ.มาลี จตุรัส คณะบริหารธุรกิจ ณ ห้องประชุมวิวกตอเรีย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชนมพรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มทร.ธัญบุรี

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สำนักประกันคุณภาพการศึกษา



ระหว่างวันที่ 21 – 23 มีนาคม 2561 สำนักประกันคุณภาพจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในสำนักประกันคุณภาพการศึกษา ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อุษาพร เสวกวิ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นบุคลากรในมหาวิทยาลัยในกำกับ และแนวทางการดำเนินงานเพื่อกำกับ ติดตาม การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับสถาบัน” ณ โรงแรมซีบีดีทู อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี



โครงการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPex) รุ่นที่ 3

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 สำนักประกันคุณภาพการศึกษาจัดโครงการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPex) รุ่นที่ 3 โดย รศ.ดร.อุษาพร เสวกวิ ผู้ช่วยอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ

ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง จามรี ชีรตกุลพิศาล เป็นวิทยากรในการบรรยาย เรื่อง “เกณฑ์การคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPex)” ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

